

Saigon ngày 16/9/2021

Kính thưa BBT và Quý Ân Nhân,

Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã tuôn đổ tràn đầy lòng nhân hậu của Người trên những người nghèo qua trung gian của Quý Ân Nhân. Chúng con tin rằng Quý Ân Nhân là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa đã và đang chăm sóc những con người đau khổ.

Cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng con có cơ hội gặp gỡ BBT và Quý Ân Nhân qua sự giới thiệu của Cô Kim Phương, thật là may mắn và hạnh phúc. Nay chúng con có dịp tường trình lại công việc đang làm cho BBT và Quý Ân Nhân được biết: **Chúng con mua 3 tấn gạo, 2 tấn rau củ, 10 thùng sữa, 10 thùng cá, 10 thùng nước mắm (Tổng Cộng 80.000.000 VND). Chia cho 500 hộ gia đình nghèo tại Quận 7, Quận Hóc Môn, Quận Thủ Đức và Bình Thạnh, là những nơi có Gia Đình ở nhà trọ không về quê được trong thời gian giãn cách thiếu thốn lương thực. Số tiền Quý Ân Nhân đã chia sẻ là những hy sinh âm thầm quảng đại, đó là một tình yêu thật lớn lao của BBT và Quý Ân Nhân.**

Một lần nữa chúng con xin gửi gắm tất cả vào tay Chúa Quan Phòng và vào lòng từ mẫu của Đức Nữ Trinh Maria rất Thánh. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho BBT và Quý Ân Nhân được hồn an xác mạnh và mãi mãi là công cụ để Thiên Chúa dùng tình yêu thương của Người.

Kính thư,

Sơ Kiều Diễm, Nữ Tu Lasan Việt Nam

TB: Con cảm ơn BBT đã lên Youtube tập1-2 hình ảnh những công việc chúng con làm. Xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ BBT và Gia đình được mọi sự bình an.

San Jose ngày 13/9/2021

Sơ Kiều Diễm và Sơ Bích Phụng, Dòng Nữ Lasan Việt Nam
970 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Hẻm 352 Bình Quới
Phường 28 Q BT
ĐT: 0379283324

V/v: Gửi tiền giúp Covid-19 cho Saigon -- Đợt #7

Chào Sơ Kiều Diễm và Sơ Bích Phụng,

Nguyện xin Từ Mẫu Maria chúc lành cho quý Sơ và hội dòng.

Qua thư kêu gọi của Sơ ngày 8/9/2021 xin giúp đỡ những người khốn cùng trong đại dịch Covid-19 tại Saigon. Số tiền \$3500 USD đã được gửi tới quý sơ qua Kim-Phuong dùng để giúp đỡ nạn nhân đại dịch Covid-19 tại Saigon. Số tiền tuy nhỏ bé nhưng đây yêu thương này là của quý ân nhân, thánh giả, và độc giả 3 trang mạng (MeMaria.org, MeMaria.net, và KinhMungMaria.com) đóng góp lại cho đợt #7.

**Đợt VII---Quý Cứu Trợ Covid-19 Cho Saigon (Khóa Số 13/9/2021)
(Qua Kim-Phuong tới Nữ Tu Lasan VN)**

Tên	Thành Phố	Số Tiền
1) Ân Danh (Bạn Việt Bùi)	S. Carolina	1000
2) Mr. & Mrs. Jerry Angelica	Connecticut	1000
3) Thơ & Thông Nguyễn	Michigan	200
4) John&Cường Nguyễn	San Jose	300
5) Ngọc Sơn&Linh Đan	USA	500
6) Duy Lê&Tevin Lê	USA	500
Tổng Cộng Đợt VII		3500

Nguyện Chúa luôn chúc lành cho quý ân nhân và những hy sinh lớn lao mà quý sơ và Hội Dòng đang gánh vác nơi tuyến đầu.

Kính Thư,

Viet H. Bui, Ph.D

Saigon ngày 8/9/2021

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Đây là lần thứ 4 dịch bệnh xảy ra tại Quê hương Việt Nam chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi. So với 3 lần trước thì lần này tàn bạo và khốc liệt, nên đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng và đang đẩy hàng trăm Gia Đình vào hoàn cảnh khó khăn. Cùng đau nỗi đau của người nghèo, cùng thao thức nỗi thao thức của Giáo Hội, của các vị Chủ Chăn trong Giáo Phận. Để đáp lại lời kêu gọi dân thân phục vụ, chúng con thao thức trong lòng mỗi khi nghe tin và theo dõi tình hình dịch bệnh ngày một thêm lan rộng. Vì vậy chúng con cần đến lòng quảng đại của Quý Ân Nhân từ phương xa hỗ trợ chúng con. Tin rằng Thiên Chúa đang cần tới lòng từ ái của Quý Vị, để thi thố tình yêu của Chúa đến những người nghèo khổ. Phần chúng con vốn là những Nữ Tu nghèo, chỉ xin được làm công cụ để Thiên Chúa dùng, và làm những cánh tay bác ái của Quý Vị đến cho những hoàn cảnh khốn khổ.

Hiện tại chúng con vẫn đang tiếp tục làm và phân phát những món quà đã nhận được của Quý Ân Nhân. Số tiền \$2700 USD lần một nhận được, chúng con đã mua được 2 tấn gạo, 2 tấn rau, 50 thùng xì dầu, 50 thùng nước mắm, 5 thùng sữa, 5 thùng cá hộp (tổng số tiền là 63.000.000 VND). Số thực phẩm này được chia ra và phân phát cho 400 hộ gia đình. "Lực bất tòng tâm" nhưng chúng con hy vọng rằng sẽ được tiếp tục làm công việc thiện nguyện này trong những ngày tháng sắp tới với sự hỗ trợ tài chánh và tình yêu thương mà Quý Vị dành cho người nghèo và khó khăn trong đại dịch Covid-19 này. Xin tiếp tục giúp chúng con có thêm phương tiện để giúp họ.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho những hy sinh thầm lặng của Quý Ân Nhân.

Kính thư,

Sơ Kiều Diễm, Dòng Nữ Lasan, Việt Nam